

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 06 THÁNG 02 NĂM 2023**

1. Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đảng đoàn UBMTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường nắm bắt tình hình dư luận xã hội; thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, tái cơ cấu nông nghiệp; hỗ trợ người dân xây dựng kinh tế xanh, chuyển đổi số v.v. là một số nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong đặt ra trong buổi làm việc với Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các liên hiệp hội và Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh vào chiều 06/02/2023. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

2. Tổ chức Festival hoa phải gắn với sự phát triển lâu dài của địa phương

Do đây là lần tổ chức đầu tiên, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc khẩn trương đề xuất đơn vị tư vấn chuyên nghiệp để tư vấn tổ chức Festival, trong đó phải có điểm nhấn, thông điệp của lễ hội và nét đặc trưng riêng của Đồng Tháp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý về sự liên kết giữa các địa phương trong tổ chức Festival, tính toán quy mô, thời điểm tổ chức, tính định kỳ, tổ chức các cuộc thi, hội thảo v.v. để thu hút sự tham gia của nhiều cá nhân, tổ chức, du khách, đặc biệt là phải kết nối, thúc đẩy sự phát triển làng hoa nhiều hơn nữa sau khi kết thúc lễ hội. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Đồng Tháp kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh để phát triển du lịch

Tại buổi họp mặt, đại diện Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các đơn vị lữ hành, khu, điểm du lịch của Đồng Tháp đã cung cấp các thông tin về những sản phẩm dịch vụ, du lịch hiện có và định hướng phát triển thời gian tới. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng tìm hiểu nhu cầu của các doanh nghiệp lữ hành, các đối tác tiềm năng ở Thành phố Hồ Chí Minh nhằm phối hợp xây dựng sản phẩm, tour tuyến du lịch mới đáp ứng nhu cầu của du khách, nhà đầu tư trong bối cảnh hậu Covid-19.

Một số doanh nghiệp lữ hành tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, các khu, điểm tham quan du lịch, trải nghiệm, các đơn vị lữ hành tại Đồng Tháp cần tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, chú trọng công tác đào tạo nhân lực, phát triển du lịch bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh về ẩm thực, đồng thời phát triển chuỗi sản phẩm về các di sản văn hóa để tạo dấu ấn riêng, tạo sức hút giữ chân du khách. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949